

ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRẦN MẠNH BÁO

“Làm được điều gì cho nông dân tôi đều rất hạnh phúc”



Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo cả cuộc đời gắn bó với đồng ruộng, với bà con nông dân.

Con người sinh ra phải có lý tưởng. Một khi đã chọn được lý tưởng rồi thì phải xa thân cho lý tưởng đó. Con người sống không chỉ có mưu sinh mà còn phải cống hiến cho xã hội và trả ơn cho những người đã cho ta cuộc sống này... đó là những lời dạy bạch tâm huyết trong cuốn tự truyện “Đổi thoại với cánh đồng” của Anh hùng Lao động, thương binh hạng 2/4 Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed. Gần 50 năm gắn bó và phát triển Thái Bình Seed với những cống hiến, đóng góp cho nền nông nghiệp nước nhà là minh chứng cho những lời chia sẻ gan ruột của ông.

“Đây là anh Bộ đội Cụ Hồ, một thương binh nặng. Suốt cuộc đời, anh ấy chỉ làm một công việc đó là nghiên cứu, sản xuất giống lúa và đã xây dựng được một doanh nghiệp giống lớn, có tầm ảnh hưởng toàn quốc. Người như thế rất hiếm, xứng đáng anh hùng”. Chính lời động viên của người đứng đầu Chính phủ khi ấy càng tiếp thêm động lực cho doanh nhân Trần Mạnh Báo làm nên điều kỳ diệu cho nền nông nghiệp nước nhà.

Trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, doanh nhân Trần Mạnh Báo vẫn luôn chỉ nhận mình là nông dân vì cả cuộc đời gắn bó với đồng ruộng, với bà con nông dân. Nhìn lại quãng thời gian gắn bó với Thái Bình Seed, trong cuốn tự truyện “Đổi thoại với cánh đồng”, ông chia sẻ: Đến nay tôi đã có 47 năm gắn bó với Công ty, 47 năm với lịch sử thì chỉ là một chớp mắt nhưng với một đời người thì đó là thời gian đáng kể nhất, có ý nghĩa nhất. Từ một người lính, tôi được chuyển ngành về Công ty Giống lợn Thái Bình rồi sau 5 tháng chuyển về Công ty Giống lúa Thái Bình (nay là Thái Bình Seed); trải qua nhiều cương vị, từ nhân viên tạp vụ đến cán bộ cung ứng vật tư cho Công ty, trại phó rồi trại trưởng trại giống, Phó Giám đốc rồi Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, tôi đều tìm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất.

quan trọng vào quá trình đổi mới cơ cấu cây trồng của Thái Bình nói riêng và cả nước nói chung. Hiện 20% diện tích sản xuất lúa của cả nước sử dụng giống lúa của Thái Bình Seed. Năm 2021, Công ty đã thực hiện liên kết với 70 điểm trong cả nước với diện tích 8.000ha, sản lượng đạt gần 30.000 tấn, lượng giống cung ứng cho nông dân đạt gần 26.000 tấn. Với hai nhà máy chế biến hạt giống, Thái Bình Seed trở thành đơn vị đầu tiên thực hiện thành công công nghiệp hóa ngành giống.

Biết đến Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo khi địa vị của ông, của Thái Bình Seed đã được khẳng định và tỏa sáng nhưng ấn tượng nhất đối với tôi là hình ảnh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc luôn nhiệt tình, say sưa giới thiệu về những loại giống cây trồng của Công ty với các đoàn khách tham quan. Không văn bản, báo cáo nhưng từng us, nhưng điểm, đặc tính riêng biệt của mỗi giống lúa, giống ngô được ông giới thiệu chi tiết, dễ hiểu, khi thì như một chuyên gia đang thuyết trình, khi lại như người nông dân rộn rục kinh nghiệm từ thực tiễn. “Làm được điều gì cho nông dân, tôi đều rất hạnh phúc, thấy mình đã sống không uổng phí” - sau gần nửa thế kỷ gắn bó với việc chọn tạo giống lúa, góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo ngành nông nghiệp, ông chỉ nói về mình như vậy.

Xin được mượn lời từ lện ngành nông nghiệp, Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát thảo chân dung chuyên gia hàng đầu về giống lúa: Hội tụ ở Trần Mạnh Báo nhiều tố chất. Đó là sự đảm chắn nhận những thách thức, khó khăn ở phía trước của một người lính; tố chất của một doanh nhân nhìn một sản phẩm, một ngành hàng ở chiều rộng kinh tế - xã hội, lịch sử. Tôi rất trân quý những gì anh Báo cũng như Thái Bình Seed đã đóng góp cho ngành hàng lúa gạo.

LUU NGÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI BÌNH

Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch tăng cao của người dân và doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình đã chủ động đầu tư hàng chục tỷ đồng cải tạo, nâng cấp, xây dựng, lắp đặt thêm đường ống dẫn nước; sửa chữa, xây dựng thêm nhiều công trình kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất và đầu tư trang thiết bị, đổi mới công nghệ quản lý.

Những ngày qua, nhiều đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ cao khiến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tăng cao. Bà Ngô Thị Khuy, tổ 3, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Trung bình một tháng gia đình tôi 5 người sử dụng 15 - 17m<sup>3</sup> nước nhưng vào những tháng hè lượng nước gia đình sử dụng lên trên 25m<sup>3</sup>/tháng. Không chỉ có gia đình bà Khuy mà hầu hết các hộ dân khác thuộc phạm vi cấp nước của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình nhu cầu sử dụng nước cũng tăng cao trong mùa hè. Ông Trần Văn Đức, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Để bảo đảm nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng, nhất là vào mùa hè cũng như giảm tỷ lệ thất thoát, nâng cao chất lượng nước sạch và chất lượng dịch vụ cấp nước, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục 24/24 giờ. Các xí nghiệp đã chủ động bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị, khắc phục kịp thời các sự cố liên quan đến các công trình trên dây chuyền công nghệ xử lý nước bể lắng, bể lọc... không làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và cung cấp nước.

Ngay trước khi bước vào mùa nắng nóng, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình tập trung nâng cao năng lực sản xuất, tăng cường vệ sinh công nghiệp

như súc xả hệ thống đường ống, xả bùn đúng quy định, bảo dưỡng các máy bơm nước; cải tạo các tuyến ống phân phối, dịch vụ; xây dựng van, điểm xả cạn và triển khai thông rửa các tuyến ống. Tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống đường ống dẫn nước, từ đó phát hiện, sửa chữa và thay thế một số đường ống nước bị rò rỉ nhằm tránh thất thoát nguồn nước và bảo đảm việc cung cấp nước được thông suốt. Cùng với đó, Công ty quan tâm tới việc bảo đảm chất lượng nước sạch; trong đó, làm tốt công tác nội kiểm và ngoại kiểm theo đúng quy định của nhà nước. Hàng ngày tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu như độ đục, độ trong, clo dư trong nước tại phòng nội kiểm đặt trong Công ty. Định kỳ phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu nước xét nghiệm và kết quả đều đạt theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế. Các kết quả này đều được Công ty niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, phường, khu công nghiệp trong vùng dự án để mọi người dân biết được chất lượng

nguồn nước mình đang sử dụng. Đồng thời, Công ty tăng cường chia sẻ thông tin từ khách hàng sử dụng nước về chất lượng nước sạch nhằm khắc phục kịp thời sự cố, phục vụ khách hàng tốt hơn. Phát huy hiệu quả đường dây nóng nhận và giải quyết kịp thời các cuộc gọi đến thông báo sự cố liên quan đến ống bể, áp lực nước, chất lượng nước..., kể cả ngày lễ, ngày nghỉ.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình đang vận hành 11 nhà máy khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch, tổng công suất thiết kế 83.000m<sup>3</sup>/ngày, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho gần 92.000 khách hàng trên địa bàn thành phố, 7 thị trấn và 30 xã. Trong đó, thành phố Thái Bình là nơi có lượng khách hàng nhiều nhất, chiếm khoảng 60%. Ông Vũ Tiến Hoan, Giám đốc Xí nghiệp nước thành phố cho biết: Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng của khách hàng, trong năm 2021, Công ty đã đầu tư xây dựng và đưa vào

sử dụng cụm bể lọc số 5 công suất 10.000m<sup>3</sup>/ngày; cải tạo, sửa chữa 4 bể lắng đứng, làm mái che cụm bể lọc, phòng hóa chất, nhà hóa chất, nhà kho; cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, lắp đặt bơm và đường ống thu hồi từ bể xử lý nước thải về nhà máy xử lý nước; hoàn thành thi công nhiều tuyến ống trên địa bàn các phường Trần Lãm, Kỳ Bá, Tiến Phong, xã Tân Bình...

Ông Trần Văn Đức, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình khẳng định: Với phương châm hết lòng phục vụ khách hàng, thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất, nâng chất lượng sản phẩm, dịch vụ; quan tâm hơn nữa ứng dụng khoa học và công nghệ sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường. Từ đó mở rộng sản xuất, gia tăng doanh số, giảm chi phí sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng nước sạch của khách hàng.

MINH NGUYỆT



Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình đang vận hành 11 nhà máy khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch, đáp ứng nhu cầu sử dụng của gần 92.000 khách hàng.

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH “5 KHÔNG, 3 SẠCH”

Từ nhận thức đến hành động

Những năm qua, các cấp hội phụ nữ ở Hưng Hà đã triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên về xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thay đổi diện mạo làng quê. Đạo một vòng quanh xã Minh Khai, diều chúng tôi dễ nhận thấy là dấu ấn của nông thôn mới hiện diện trên từng thửa ruộng, con đường, ngôi nhà, công trình công cộng và nét mặt rạng ngời của người dân nơi đây. Những đoạn đường do phụ nữ tự quản sạch sẽ, thoáng đãng, đó chính là hiệu quả của cuộc vận động “Xây

dựng gia đình 5 không, 3 sạch” mà Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã thực hiện trong nhiều năm qua. Chi Đình Thị Nương, Chủ tịch Hội chia sẻ: Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, chúng tôi đã xây dựng mô hình tuyến đường phụ nữ tự quản dài 4,2km, đường hoa phụ nữ dài 3,8km; mô hình cánh đồng sạch thu hút 38 thành viên; mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, biển rác thải tại các ngõ, hình đồng hành cùng phụ nữ khó khăn... Đến nay, Hội đã tin cậy vào các ngân hàng trên 11 tỷ đồng giúp 412 hội viên vay phát triển kinh tế; duy trì 5 tổ tiết kiệm với 176 hội viên tham gia;

qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 1,39%. Để cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gồm: không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ ba trở lên; không có trẻ suy dinh dưỡng, bỏ học và sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Chi Trình Thị Huyền, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn cho biết: Để xây dựng “Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch”, ngoài việc nỗ lực lao động sản xuất, giáo dục con cái chăm ngoan để xây dựng gia đình hạnh phúc, hội viên còn thường xuyên vệ sinh, làm cho đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, kang trang. Nhờ thực hiện cuộc vận động mà chất lượng cuộc sống, cảnh quan môi trường ở từng khu dân cư ngày một tốt hơn.

Không chỉ ở xã Minh Khai, xã Duyên Hải, các cấp hội phụ nữ ở Hưng Hà còn đồng loạt triển khai nhiều hoạt động, mô hình, câu lạc bộ để thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. 5 năm qua, các cấp hội đã huy động trên 500 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 15 nhà “Mái ấm tình thương” tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; quyên góp trên 150 triệu đồng, gần 13.000kg gạo, 533 thẻ bảo hiểm thân thể trị giá hơn 53 triệu đồng hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận

sân vườn của gia đình mà còn thường xuyên dọn dẹp đường làng, ngõ xóm; trồng, chăm sóc cây hoa ven đường để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đây là một trong những hoạt động được các hội viên trong Chi hội Phụ nữ thôn hưởng ứng nhằm thực hiện “Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch”, gồm: không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ ba trở lên; không có trẻ suy dinh dưỡng, bỏ học và sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Chi Trình Thị Huyền, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn cho biết: Để xây dựng “Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch”, ngoài việc nỗ lực lao động sản xuất, giáo dục con cái chăm ngoan để xây dựng gia đình hạnh phúc, hội viên còn thường xuyên vệ sinh, làm cho đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, kang trang. Nhờ thực hiện cuộc vận động mà chất lượng cuộc sống, cảnh quan môi trường ở từng khu dân cư ngày một tốt hơn.

Không chỉ ở xã Minh Khai, xã Duyên Hải, các cấp hội phụ nữ ở Hưng Hà còn đồng loạt triển khai nhiều hoạt động, mô hình, câu lạc bộ để thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. 5 năm qua, các cấp hội đã huy động trên 500 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 15 nhà “Mái ấm tình thương” tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; quyên góp trên 150 triệu đồng, gần 13.000kg gạo, 533 thẻ bảo hiểm thân thể trị giá hơn 53 triệu đồng hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận

động 20.189 lượt hội viên kinh tế khó giúp 18.508 lượt hội viên kinh tế khó khăn với tổng số tiền trên 10,6 tỷ đồng; duy trì hoạt động 360 mô hình “nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, thành lập mới 21 mô hình “giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”... đã có 581/594 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2021 của huyện còn 1,63%. Toàn huyện có 234 tổ thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, 101 tuyến đường hoa và 266 tuyến đường phụ nữ tự quản. Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động, toàn huyện có 34.417 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình 5 không, 3 sạch”, 76 mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với 3.655 thành viên...

Chi Đình Thị The, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hưng Hà khẳng định: Cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực, phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương. Với 8 tiêu chí cụ thể của cuộc vận động, chúng tôi đã xây dựng chỉ tiêu thi đua hàng năm, trong đó chỉ đạo mỗi hội LHPN xã, thị trấn đăng ký các chi hội thực hiện hiệu quả một hoạt động hoặc một mô hình trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phấn đấu hàng năm bình quân mỗi cơ sở hội tăng ít nhất 15 hộ hội viên đạt danh hiệu “Gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống.

THANH THỦY



Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà đẩy mạnh thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, thu hút nhiều hội viên tham gia.

CÁC CẤP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ Tổng giá trị cứu trợ xã hội và trợ giúp nhân đạo đạt 18,048 tỷ đồng

Theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, 6 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị cứu trợ xã hội và trợ giúp nhân đạo của các cấp hội đạt 18,048 tỷ đồng.



6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức 22 cuộc hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 4.433 đơn vị máu.

Theo đó, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã trao 36.438 suất quà tết, trị giá 10,991 tỷ đồng; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đạt trên 6,424 tỷ đồng. Hỗ trợ “Tháng nhân đạo” năm 2022, các cấp hội đã vận động hỗ trợ 37 gia đình khó khăn về nhà ở trị giá 2,68 tỷ đồng; phối hợp với Quỹ “Tiếp sức đến trường” hỗ trợ xây 8 ngôi nhà trị giá 800 triệu đồng cho học sinh nghèo, 1 công trình vệ sinh trường học trị giá 250 triệu đồng... Công tác vận động hiến máu tình nguyện được tiến hành thường xuyên, bài bản, có sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội và đạt kết quả tốt, các đơn vị trong toàn tỉnh đã tổ chức được 22 cuộc hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 4.433 đơn vị máu, đạt 32% kế hoạch.

DUY TÙNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ Trao hơn 2.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động

6 tháng đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình có nhiều hoạt động thiết thực, phối hợp hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhân dịp Tết Nguyên đán và tháng công nhân, các cấp công đoàn thành phố đã trao hơn 2.000 suất quà với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... Ngoài ra còn tổ chức trao đại diện hỗ trợ 146 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 108 triệu đồng; tích cực thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, kết quả đến nay có 694 sáng kiến tham gia chương trình, vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 để ra.

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức công đoàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, duy trì công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở...; quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

TRẦN TUẤN